



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว กค๒๕๕

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบียบการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบียบการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุประเบียบการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบียบการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่อง ที่ แจ้ง ให้ ที่ ประชุมทราบ	๑. ฝากเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.อยุธยา และพื้นที่วิกฤติ ซึ่งมีหลายประเด็น เช่น การปรับปรุงกฎหมาย การตั้งงบประมาณ การประสานกับภาคเอกชน เป็นต้น ๒. ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ให้ ปค. ดูเรื่องแนวทางการควบคุมค่าเช่านา และเรื่องการชะลอการทำนาปี	สธ. ปค.
๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้ ๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้ ๑) ในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก สำหรับไทยได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับนานาชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบที่ไม่เหมาะสม และได้มีการเตรียมจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายฉบับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ๒) การปฏิรูปการศึกษา โดยจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การปฏิรูปการเรียนการสอน การปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ๓) การพัฒนาทักษะความรู้เกษตรกร รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เร่งรัดดำเนินการโครงการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร และฝากเรื่อง Social Business คือการทำธุรกิจเพื่อสังคมไม่หวังผลกำไร ๔) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจุบันการดำเนินการมีผลความคืบหน้าเป็นอย่างดี อาทิ จัดทำแผนงานเชื่อมโยงด้านต่างๆ รูปแบบเครือข่าย (Connectivity) เช่น จัดทำ/พัฒนาเส้นทางคมนาคมด้านศุลกากร โดยในระยะแรกจะพิจารณากลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศคือ กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารแปรรูป ยางพารา สมุนไพรและการแพทย์ และอากาศยานและศูนย์ซ่อม</p> <p>๕) นโยบายทวงคืนผืนป่า เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาถูกราชกรบางส่วนบุกรุกปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดปัญหาบุกรุกและจำหน่ายสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินต่อนายทุน จึงต้องดำเนินนโยบายนี้เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวฟื้นฟูกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ตามเดิม</p> <p>๖) การปฏิรูปการให้บริการภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS) ศูนย์ดำรงธรรม และสายด่วนต่างๆ เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมมือกับเอกชนพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ “Police I lert You” (โพลิส ไอ เลิต ยู) เพื่อเพิ่มระบบการแจ้งเหตุนอกจากสายด่วน ๑๙๑</p> <p>๒. สถานการณ์สำคัญ</p> <p>๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากผ่าน สปช. จะเป็นการทำประชามติ ซึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ มท.</p> <p>๒) สถานการณ์ด้านมวลชนที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การติดตามความเคลื่อนไหวทาง Social Network ของอดีตผู้นำ (๒) การคัดค้านทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มดาวดิน กลุ่มประชาธิปไตยใหม่</p> <p>๓) สถานการณ์ด้านต่างประเทศที่สำคัญ คือ กลุ่มนักศึกษาไทยที่ถูกจับที่ปากีสถาน</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มท. เช่น เรื่องแรงงานเด็ก การปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง มท. มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในท้องถิ่น</p> <p>๒. ให้ติดตามเรื่องการทำ Social Business เนื่องจาก นรม. ให้ความสำคัญ โดยได้ยกตัวอย่างการดำเนินการของโครงการแม่ฟ้าหลวง</p>	<p>สถ.</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิ.ย. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) การสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชน และการศึกษาการยกเลิกการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท/วัน : สขช. รายงานผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชน พบว่า ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตในแวดวงราชการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการศึกษารยกเลิกระบบการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท/วัน อาจมีการชุมนุมต่อต้านในหมู่ผู้ใช้แรงงานบางกลุ่ม</p> <p>๒) การจับกุมผู้โดยสารชาวไทย ๕ ราย โดย ตม. ปากีสถาน ข้อหาพยายามนำอาวุธปืนขึ้นเครื่องบิน : สขช. รายงานว่า ผู้โดยสารทั้ง ๕ ราย มีภูมิลำเนา จ.สงขลา จ.ฉะเชิงเทรา จ.กระบี่ จ.ปัตตานี และจ.ตรัง ให้ กต. สขช. และหน่วยข่าวกรองทางทหารติดตามสถานการณ์ และให้ มท. ตรวจสอบพฤติการณ์ของทั้ง ๕ คน</p> <p>๓) การเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติใน ๓ จชต. : ศมบ. แจ้งข้อสั่งการ รอง นรม./รมว.กท./ผอ.ศมบ. ให้ตรวจสอบการพบกระแสการเงินเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติจำนวนมากขึ้นในพื้นที่</p> <p>๔) โครงการวัดอุณหภูมิความคิดเห็นประชาชน : สขช. รายงาน สขช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจัดทำโครงการวัดอุณหภูมิความคิดเห็นประชาชน โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>๕) ร่าง พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. : ฝ่ายกฎหมาย ศมบ. รายงานว่า ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านที่ประชุม สนช. แล้วอยู่ในขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย สำระสำคัญของ พ.ร.บ. ฯ ให้ตำรวจเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม โดยอาจร้องขอฝ่ายทหารให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานได้แต่ไม่สามารถใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม</p> <p>๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘ มีจำนวน ๒๗ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๑๔ เรื่อง โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศตามแนวทางของ มท. เรื่อง การดำเนินงานด้านผังเมืองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เรื่องสรุปผล</p>	<p>ศสน.มท.</p> <p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>การดำเนินการลดค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ และ แนวทางการดำเนินการควบคุมค่าเช่านา ปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙</p> <p>๓. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากรัฐบาล ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี (PMOC) ขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ และ จังหวัด จัดทำเว็บลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อ ประชาชน www.prd.go.th ทั้งนี้ ในส่วนของ สป.มท. และจังหวัด ศสส.สป. ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอแจ้งให้กรมในสังกัด มท. ดำเนินการ</p>	กรมทุกกรม
<p>๔. กิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ๑๖ ส.ค. ๕๘</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ วิฑูรย์) รายงานความคืบหน้าการจัด กิจกรรมฯ โดยมีกำหนดแถลงข่าวในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๘ โดย นรม. เป็นประธาน ในส่วนของ มท. ได้รับมอบหมายในเรื่องการ ประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาความปลอดภัยในเส้นทางที่มีการ ขี่จักรยาน</p>	ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ วิฑูรย์)
<p>๕. การประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม. สัญจร) ณ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสยาม ศิริมงคล) แจ้งที่ประชุมทราบ กำหนดการโดยสรุป ดังนี้ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘ นรม. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ลงพื้นที่พบปะประชาชน ในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ในช่วงเช้าจะเป็นการประชุม ครม. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่ สำหรับช่วงบ่ายเป็นการ ลงพื้นที่ ณ อบต. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก</p> <p>รอง ปมท. (ส) เพิ่มเติม เรื่องการดำเนินการ ศดธ. เคลื่อนที่ โดยดูตัวอย่างจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และให้จัดเตรียมบุคลากรซึ่งมี ความรอบรู้ คล่องแคล่ว เพื่อต้อนรับและตอบข้อสงสัยของผู้บริหาร ในระหว่างลงพื้นที่ได้</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มอบหมายให้ รอง ปมท. (ส) ดูแลเรื่องสารัตถะในการประชุมฯ ๒. ขอให้ผู้บริหารกรม รัฐวิสาหกิจ และ สป.มท. ติดตาม กำหนดการ และข้อปฏิบัติต่างๆ โดยละเอียด ๓. ให้กรม/รัฐวิสาหกิจ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย ๔. ให้หน่วยงานด้านการข่าวติดตามเรื่องในพื้นที่จังหวัด นอกเหนือจากการประสานกับจังหวัดแล้วให้ติดตามตรวจสอบ ในพื้นที่ด้วย 	รอง ปมท. (ส)/ ผช.ปมท. (นายสยาม ศิริมงคล)/ กรม/รัฐวิสาหกิจ/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. การจัดทำข้อมูลตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของ คสช.</p>	<p>ผอ.สนผ.สป. แจ้งที่ประชุมทราบ นรม. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของ คสช. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ โดยแบ่งระยะเวลาการจัดทำข้อมูลเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่หนึ่ง ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. ๕๗ ระยะที่สอง ระหว่างเดือน ก.ย. ๕๗ - เม.ย. ๕๘ และระยะที่สาม ผลสัมฤทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของ ครม. ชุดใหม่ เดือน เม.ย. ๕๘ เป็นต้นไป ซึ่ง สนผ.สป. ได้จัดทำตารางสรุปกิจกรรมฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จในเบื้องต้น ทั้งนี้ จะได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัด มท. เพื่อตรวจสอบเนื้อหาให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์มากขึ้น</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๗. การประชุมเรื่องเศรษฐกิจระดับประเทศ</p>	<p>รอง ปมท. (ส) นำเสนอเรื่องการประชุมระดับรัฐมนตรีเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗ (The 7th Economic Corridor Forum: ECF) และการประชุมหารือระดับ ผวจ. (Governor's Forum) ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มิ.ย. ๕๘ ความเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS มี ๔ เส้นทางประกอบด้วย The southern Economic Corridor East-West Economic Corridor East-West และ North-South Economic Corridor การจัดประชุมเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รอง ปมท. (ม) เพิ่มเติม เรื่องการค้าระหว่างประเทศ เมื่อมีระเบียงเศรษฐกิจอาจทำให้ไทยเสียประโยชน์เนื่องจากเป็นการง่ายต่อการที่ต่างประเทศจะเข้ามาตั้งศูนย์รับซื้อขายสินค้า</p> <p>อธิบดี พช. เพิ่มเติม เรื่องควรส่งเสริมการค้าในประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคต่างประเทศ</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ในจังหวัดควรมีการสร้างคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพในจังหวัดต่างๆ ควรสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อาจเป็นบุคลากรนอกสำนักงานจังหวัด หรืออาจมาจากภาคเอกชน</p>	<p>รอง ปมท. (ส)</p>
<p>๘. ข้อราชการของ พช.</p>	<p>อธิบดี พช. ชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ จ.อุดรธานี จากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ แต่พบว่ามียอดเงินสูญหายเนื่องจากนำไปปล่อยเงินกู้นอกระบบ แนวทางการแก้ไขทางอำเภอได้มีการตั้ง คกก. ตรวจสอบ โดยวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิ.ย. ๕๘ จะเข้าไปตรวจสอบบัญชีโดยละเอียดเพื่อหาผู้กระทำความผิด</p>	<p>พช.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ผู้ปฏิบัติในระดับอำเภอ เช่น พัฒนาการอำเภอ หรือ นายอำเภอ ควรจะรับรู้เรื่องราวผิดปกติทุกเรื่องที่เกิดขึ้น ควรมีการสอดส่องหาข่าว และความเคลื่อนไหวต่างๆ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบได้อย่างรวดเร็ว</p>	
๙. ข้อราชการของ ทด.	<p>รองอธิบดี ทด. (นายถวัลย์ ทิมसार) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำสั่ง คสช. ที่ ๑๗/๒๕๕๘ การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง ทด. ได้มีหนังสือถึงทุกกรมที่เกี่ยวข้องทราบ โดย ทด. ได้ดำเนินการถอนสภาพที่ดิน เช่น ที่ดินในเขตป่าสงวน ที่ดินเสื่อมโทรม ให้เป็นพื้นที่ราชพัสดุทั้งหมด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมีหนังสือถึง ผวจ. ๖ จังหวัดที่เป็นพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กรมธนารักษ์ในการดำเนินการเพิกถอนสภาพที่ดินทั้งหมดให้เป็นที่ราชพัสดุ</p> <p>รอง ปมท. (ม) เพิ่มเติมประเด็น โครงการเดินสำรวจเพื่อแก้ปัญหาการออกหนังสือสิทธิในที่ดิน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุโขทัยป่าดี ซึ่ง ทด. ได้รับงบประมาณจากงบ ๔,๕๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากมีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก ศอ.บต. จึงเสนอสนับสนุนกำลังคนโดยให้ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเดินสำรวจ และเจ้าหน้าที่ของกรมแผนที่ทหารให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รังวัด</p>	ทด.
๑๐. ข้อราชการของ ปก.	<p>อธิบดี ปก. รายงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. จากการประชุมหารือร่วมกับ กทม. ภารกิจหลักๆ เช่น การดูแลถนน การจราจร เป็นหน้าที่ทางตำรวจและทหารดูแล สำหรับการระบายน้ำให้ กทม. ดูแล ๒. สถานการณ์ภัยแล้ง จากการที่รัฐบาลแจ้งให้ชาวนาชะลอการไถนาปี คาดว่าจะมีปัญหาเนื่องจากชาวนาบางส่วนได้เริ่มไถนาไปแล้ว ๓. ปัญหาน้ำเค็มในลุ่มน้ำบางปะกง บางคล้า จากการประสานกับกรมชลประทาน สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจะเน้นเรื่องการผลักดันน้ำเพื่อให้สามารถใช้น้ำในการบริโภคและทำการเกษตรได้เพื่อลดการขาดแคลนน้ำ 	ปก.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑๑. ชื่อราชการของ สถ.	<p>รองอธิบดี สถ. (นายสมมติ คชายังยืน) รายงานดังนี้</p> <p>๑. การพบนมโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่ จ.เชียงราย ซึ่ง สถ. ได้ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบพบว่าไม่มีปัญหากรณีเดียวกับ จ.เชียงราย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ จ.เชียงรายพบว่า เกิดจากปัญหาการผลิตของบริษัท และทางบริษัทได้ชดเชยให้ อปท. แล้ว ทั้งนี้ สถ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนกำชับ อปท. ให้ตรวจสอบและรายงานผลเป็นระยะๆ</p> <p>๒. ปัญหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสวนสนุก ซึ่ง สถ. ได้ทำหนังสือกำชับ อปท. เกี่ยวกับกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	สถ.
๑๒. ชื่อราชการของ ยผ.	<p>อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ผลการสำรวจเครื่องเล่นในสวนสนุกทั่วประเทศ ยผ. ใน กทม. พบเครื่องเล่นที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นฯ จำนวน ๓๐ เครื่อง ใช้งานอยู่ จำนวน ๒๓ เครื่อง อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ๗ เครื่อง ในส่วนภูมิภาค พบ ๑๓๔ เครื่อง มีที่ใช้งานไม่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับการดำเนินการต่อไป คือ การฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ของ ยผ. ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๓ ก.ค. ๕๘ รวมถึงจะมีการเชิญนายช่างและผู้บริหารของท้องถิ่นมาอบรม ประมาณช่วงเดือน ส.ค. ๕๘ ซึ่ง จะเพิ่มความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ และกฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมป่าฯ ด้วย</p> <p>๒. ความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่สอง ดำเนินการใน ๔ จังหวัด ๖ พื้นที่ ขณะนี้ ยผ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่ตามที่จังหวัดเสนอมา ซึ่งภายในต้นเดือน ก.ค. จะสามารถนำเข้าสู่คณะกรรมการจัดที่ดินได้</p>	ยผ.
๑๓. ชื่อราชการของ ปค.	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องการลดค่าเช่านา ปค. จะดำเนินการตามมาตรา ๔๒ - ๔๓ ใน พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ สำระสำคัญ โดยสรุป คือ ในปีใดการทำไม่ได้ผลเนื่องจากเหตุภัยธรรมชาติ กพช. ตำบลสามารถประกาศพื้นที่ประสบภัยและกำหนดค่าเช่านาลดลงได้</p> <p>๒. การจัดระเบียบสังคม ที่ มท. แจ้งจังหวัด มีสาระสำคัญ เช่น การตรวจสอบและผลิตการจำหน่ายสุรา สถานที่จำหน่าย ระยะเวลาจำหน่าย การตรวจสอบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. สถานบริการฯ</p>	ปค.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	และ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ให้จังหวัดแต่งตั้ง กก. สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ติดตามทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ ซึ่ง ปค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการวางแผนการพัฒนาคณะและฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง การออกกฎหมายลูก และออกแบบการบริหารจัดการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่	
๑๔. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) กปน. ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก K-water ประเทศเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน ในด้านต่างๆ อาทิ กระบวนการผลิตน้ำประปา กระบวนการสูบและส่งจ่ายน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน</p> <p>๒) ผู้ว่าการ กปน. ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจุดรับน้ำดิบของ กปน. ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล และที่ทำการ เชียงราก จ.ปทุมธานี เนื่องจากปริมาณน้ำค้างเหลือมีจำนวนน้อย</p> <p>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. ยกเลิกอัตราค่าน้ำขั้นต่ำให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน</p> <p>๒) กปภ. ขยายเวลาชำระค่าน้ำประปาผ่านตัวแทนได้ ๑๐ วัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการชำระค่าน้ำเกินกำหนดและถูกตัดน้ำ</p> <p>๓) กปภ. เขต ๖ จ.ขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลจังหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และ มท. ในการให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปา</p> <p>๔) กปภ. สาขาตากจัดประชาคมเพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำประปา เพื่อกระจายการเข้าถึงน้ำประปา และลดจำนวนผู้ไม่มีน้ำประปาใช้</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. ร่วมงาน Asian Utility Week 2015 การประชุมวิชาการและนิทรรศการที่รวบรวมการแสดงผลเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำหรับสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิ.ย. ๕๘</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) กฟน. เปิดตัวโครงการ “MEA Pay & Fun Club” เพิ่มช่องทางการชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัญชีธนาคารและบัญชีบัตรเครดิต แจกการ์ดจักรยานไฟฟ้าให้ลูกค้าที่หักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต</p> <p>๓) กฟน. เผยแพร่ข่าวการจัดระเบียบสายสื่อสารผ่านทางรายการข่าว ๓ มิติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ผลการดำเนินงาน ๒๗,๔๗๒ ครัวเรือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๑๐ มิ.ย.๕๘)</p> <p>๒) โครงการสว่างไสวทั่วไทย จ่ายไฟทุกครัวเรือน เป้าหมายการดำเนินงาน ๖๑,๒๗๑ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (๑ ม.ค. ๕๗ - ๕ ธ.ค. ๕๘) ผลการดำเนินงาน ๓๒,๔๙๒ ครัวเรือน (๑ ม.ค. ๕๗ - ๓๑ พ.ค. ๕๘)</p> <p>๓) พิธีลงนาม “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก กฟภ. ไม่โกง” เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๕๘</p>	กฟภ.
๑๕. การบริหารงบประมาณของ มท.	<p>ผอ.สนผ.สป. รายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๗๑.๓๐ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๙.๙๕ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๔.๘๐</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ในการรายงานครั้งต่อไป ควรเพิ่มสาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเสนอแนวทางที่ทำให้สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	สนผ.สป.

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘